



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๐๒๑

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ซีแจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ซีแจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

๑-๕/

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# กทพ. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์  
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๑ ปีที่ ๓๐

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

กทพ. ชี้แจง

- ❖ บริหารจัดการขยะติดเชื้อไม่ให้ตกค้าง - รมรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายป้องกันโควิด-๑๙ ระบาด
- ❖ แจงการอนุญาตโครงการก่อสร้างอพาร์ทเมนต์ในซอย BBC - สะพานข้ามคลองสาธารณะ
- ❖ แก้ปัญหาที่จอดรถ - จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรให้ผู้ใช้บริการตลาดสนามหลวง ๒

❖ บริหารจัดการขยะติดเชื้อไม่ให้ตกค้าง - รมรณรงค์คัดแยกมูลฝอยอันตรายป้องกันโควิด-๑๙ ระบาด

นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทพ. กล่าวกรณีมีการกำกับให้ กทพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการและกำจัดขยะไม่ให้ตกค้าง โดยเฉพาะขยะติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคว่า ที่ผ่านมา กทพ. ได้จัดระบบการเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่ให้มีขยะตกค้าง แล้วนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะทุกวัน สำหรับการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้มอบหมายให้บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะติดเชื้อจากสถานพยาบาล สถานที่กักตัวของรัฐ และโรงแรมทางเลือกสำหรับผู้กักตัว ขณะเดียวกันได้ตั้งวางถังรองรับหน้ากากอนามัยในสถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะ ได้แก่ สำนักงานเขต ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัด กทพ. ทุกแห่ง ศาลาว่าการ กทพ. (เสาชิงช้า) ศาลาว่าการ กทพ. (ดินแดง) โรงเรียนสังกัด กทพ. ศูนย์กีฬา กทพ. ศูนย์เยาวชน กทพ. สถานีดับเพลิง และสวนสาธารณะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทิ้งหน้ากากอนามัยของประชาชน โดยขยะติดเชื้อและหน้ากากอนามัยที่จัดเก็บได้ กทพ. จะนำไปกำจัดด้วยวิธีการเผาในเตาเผา มูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและหนองแขม

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น ยังได้รณรงค์ส่งเสริม สร้างการรับรู้ให้ประชาชน คัดแยกและใช้ประโยชน์มูลฝอยที่แหล่งกำเนิดอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ได้รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการคัดแยกมูลฝอยอันตราย รวมถึงวิธีการทิ้งขยะหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแยกทิ้งขยะหน้ากากอนามัยออกจากขยะทั่วไปในครัวเรือน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอย ทั้งนี้ ได้จัดหาและแจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดและเจ้าหน้าที่เก็บขนมูลฝอยของ กทพ. ได้แก่ ชุดป้องกันการติดเชื้อ ชุดกันเปื้อนทำความสะอาด ผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง ถุงมือผ้า แวนตา รองเท้าบูท หน้ากากสวมป้องกันใบหน้า (Face Shield) และเจลแอลกอฮอล์ อีกทั้งได้กำกับให้ดำเนินการตามข้อปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บขนมูลฝอยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ทั้งก่อนปฏิบัติงาน ขณะปฏิบัติงาน และหลังปฏิบัติงาน ตลอดจนเน้นย้ำการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันอันตรายจากเชื้อโรคและลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อไวรัสโควิด-๑๙

\*\*\*\*\*

❖ แจงการอนุญาต ...

❖ **แจ้งการอนุญาตโครงการก่อสร้างอพาร์ทเมนต์ในซอย BBC - สะพานข้ามคลองสาธารณะ**

นายไพฑูมิ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีชาวบ้านในซอยโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย (BBC) ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง ขอให้ศาลฯ สั่งเพิกถอนการอนุญาตก่อสร้างอพาร์ทเมนต์ บริเวณด้านในสุดของซอย BBC เนื่องจากการก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมถึงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองแสนแสบในบริเวณโครงการดังกล่าวไม่เป็นไปตามเงื่อนไขในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ว่า จากการตรวจสอบอาคารดังกล่าวเป็นตึกสูง ๓๒ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๓ ชั้น ใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม ๑๖๘ ห้อง โรงแรม ๓๐๐ ห้อง สำนักงาน ที่จอดรถยนต์ พื้นที่อาคาร ๙๐,๒๕๓ ตารางเมตร และได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ โดยเมื่อได้รับความเห็นชอบ เจ้าของอาคารได้ยื่นแจ้งความประสงค์ก่อสร้างอาคารที่สำนักการโยธา กทม. ซึ่งในระหว่างการก่อสร้าง สำนักการโยธาได้กวดขันและกำชับให้โครงการฯ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อโครงการฯ ไม่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว ได้มีหนังสือแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไข รวมถึงแจ้งให้สำนักงานเขตราชเทวีดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเมื่อโครงการฯ ได้รับหนังสือก็ได้ปรับปรุงและแก้ไขให้เป็นไปตาม EIA และดำเนินการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จ ส่วนการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลองแสนแสบในบริเวณโครงการดังกล่าว สำนักการโยธาพิจารณาแล้วเห็นว่า การก่อสร้างสะพานข้ามคลองฯ เป็นไปตามระเบียบ กทม. ว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลอง พ.ศ.๒๕๔๙ ข้อ ๑๑ (๔) เป็นกรณีที่มีการก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อระหว่างที่ดิน ๒ ผัง ในกรณีที่ที่ดินมีอาคารที่เข้าข่ายต้องมีทางเข้าออกสู่ทางสาธารณะตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกำหนด จึงได้ออกใบอนุญาตเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จึงยกสะพานเป็นสาธารณะตามระเบียบ กทม. และโครงการได้ใช้สะพานที่ได้รับอนุญาตและที่ดิน ผังตรงข้ามเป็นทางเข้า-ออกโครงการฯ

นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า โครงการก่อสร้างอพาร์ทเมนต์ดังกล่าว บริษัทผู้รับจ้างได้เสนอรายงาน EIA ต่อ สผ. ตามขั้นตอนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน โครงการดังกล่าวจึงมีได้อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน EIA ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร (คชก.กทม.) อย่างไรก็ตาม กทม. ได้ประสานแจ้ง สผ. เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาและข้อร้องเรียนดังกล่าวอีกทางหนึ่งแล้ว

นางทวีพร โชติณูชิต ผู้อำนวยการเขตราชเทวี กทม. กล่าวว่า อาคารโครงการดังกล่าวได้รับการอนุญาตก่อสร้างโดยสำนักการโยธา ปัจจุบันการก่อสร้างในส่วนโครงสร้างอาคารแล้วเสร็จ ซึ่งที่ผ่านมาในระหว่างการก่อสร้าง สำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่กวดขันและกำกับให้โครงการฯ ปฏิบัติตาม EIA อย่างเคร่งครัด

\*\*\*\*\*

สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเลขานุการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๔ ในวันและเวลาราชการ

❖ **แก้ปัญหาที่จอดรถ - จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรให้ผู้ใช้บริการตลาดสนามหลวง ๒**

นายพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกรุงเทพมหานคร กล่าวกรณีประชาชนขอให้แก้ปัญหาสถานที่จอดรถตลาดธนบุรี (สนามหลวง ๒) เนื่องจากมีผู้ค้าขายสินค้าประเภทอาหารสัตว์นำรถยนต์และรถเข็น มาวางกันที่จอดไว้ บางรายนำรถมาจอดบริเวณที่จอดรถลูกค้า อีกทั้งควรอำนวยความสะดวกการเข้าออกที่จอดรถเอกชน ที่อยู่ติดตลาดว่า ตลาดธนบุรีได้ประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับผู้ค้าบริเวณโซนจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารสัตว์ เป็นประจำ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สายตรวจลงพื้นที่ตรวจสอบและจัดระเบียบบริเวณดังกล่าวทุกชั่วโมง ขณะเดียวกันได้จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้มีผู้ค้านำรถมาจอดบริเวณที่จอดรถลูกค้า แต่มีผู้ค้าบางรายยินยอมจ่ายค่าจอดเป็นรายชั่วโมง และนำรถเข้ามาจอดในที่จอดรถลูกค้า หากมีผู้ค้าฝ่าฝืนไม่ให้ความร่วมมือ บริษัทผู้รับสัมปทานจัดเก็บค่าที่จอดรถจะยกเลิกบัตรรายเดือน นอกจากนี้ ฝ่ายอำนวยความสะดวกฯ ยังได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจรให้ผู้ใช้บริการ แต่เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ ประกอบกับมีการจัดตั้งจุดคัดกรองผู้ใช้บริการทางรถยนต์ จึงส่งผลให้การจราจรไม่คล่องตัวในบางช่วง อย่างไรก็ตาม ได้ประสานให้ผู้ค้าบางส่วนนำรถไปจอดในที่จอดรถของเอกชนที่อยู่ติดตลาด เพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับผู้ค้าในวันเสาร์-วันอาทิตย์อีกด้วย

\*\*\*\*\*

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร